

## "Chương trình thăm Doanh nghiệp Hội viên": HCA thăm LARION, GLOBAL CYBERSOFT, GHP FAR EAST

Sáng ngày 12/7/2012, Văn Phòng Hội Tin Học TP.HCM (HCA) tiếp tục Chương trình “Thăm Doanh nghiệp Hội viên” với 03 Công ty Hội viên thuộc Khu Phần mềm Quang Trung là Công ty LARION Computing; Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam và Công ty GHP FAR EAST. Cùng đi với đoàn HCA có Ông Lê Trọng An (Sales Manager Công ty LARION) với mục đích cùng tìm hiểu - chia sẻ kinh nghiệm phát triển của các DN hội viên.

Sau đây là những thông tin mới nhất của các Công ty:

### 1. Công ty LARION Computing:

Được thành lập năm 2003, Công ty LARION Computing chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm; Tư vấn giải pháp; Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, LARION đã có một đội ngũ quản lý, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử viên chuyên nghiệp với gần 100 kỹ sư có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao.



Thế mạnh chính của LARION là gia công phần mềm cho thị trường Mỹ, Châu Âu. Năm 2008, LARION đã được chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Trong quá trình làm việc LARION luôn áp dụng các quy trình theo chuẩn quốc tế như PMBOK, RUP, SCRUM. Nhiều năm liên LARION được bình chọn nằm trong top 12 các công ty tốt nhất trong Công viên phần mềm Quang Trung.



*Ông Lai Đức Nhuận - Chủ tịch HĐQT Công ty LARION Computing*

Trong buổi làm việc, ông Lai Đức Nhuận - Chủ tịch HĐQT đã đóng góp nhiều ý kiến cho HCA về phương thức hoạt động. Ông đã cử một thành viên trong công ty tham gia cùng với đoàn HCA trong suốt các chuyến thăm doanh nghiệp để cùng tìm hiểu, chia sẻ các kinh nghiệm của các doanh nghiệp hội viên khác.



*Tham khảo thêm thông tin Công ty LARION : <http://www.elarion.com>*

## 2. Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam



Thành lập vào năm 2000, với trụ sở chính đặt tại California (Mỹ), GCS hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và giải pháp CNTT hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ trên 500 chuyên viên có trình độ cao, GCS có hoạt động kinh doanh tại 18 quốc gia và có văn phòng tại Mỹ, Nhật, Pháp. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP/SAP, báo cáo thông minh (BI); Tự động hóa nhà máy, hệ thống vận hành sản xuất (MES); Công nghệ thông tin và truyền thông, giải pháp thương mại điện tử; Hệ thống nhúng, và Kiểm định phần mềm.



Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh mảng gia công cho thị trường nước ngoài, đặc biệt với các thị trường truyền thống Mỹ, Nhật. Đồng thời tiếp tục phát triển thị trường trong nước với các giải pháp CNTT chuyên biệt và giải pháp tích hợp hệ thống (quản trị doanh nghiệp: SAP/ERP/BI và hệ thống vận hành sản xuất MES) cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ: dệt may, thủy sản, thực phẩm và đồ uống, phân phối và bán lẻ.



*Ông Ngô Văn Toàn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Global Cybersoft Việt Nam*

Cuộc trao đổi, góp ý về các hoạt động của HCA cũng như các công việc có thể kết hợp giữa hai

bên đã diễn ra rất sôi nổi, thân tình giữa Ông Ngô Văn Toàn và đoàn HCA, xin cảm ơn Ông.



*Tham khảo thêm thông tin Công ty Global Cybersoft:*  
[www.globalcybersoft.com](http://www.globalcybersoft.com)

### **3. Công ty GHP FAR EAST**

Công ty TNHH GHP Far East được thành lập năm 2004 với 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với 03 Văn phòng đại diện: 2 tại TP.HCM và 1 tại Cần Thơ. Lĩnh vực chính của Công ty là: Số hóa dữ liệu, Xử lý hình ảnh, Phát triển PM, Các dịch vụ CNTT, Dịch vụ điều hành IT. Nguồn khách hàng chính từ Châu Âu, Nhật Bản và Nga. Công ty chuyên về dịch vụ Gia công Quy trình Doanh nghiệp – BPO (Business Process Outsourcing) một dịch vụ rất mới tại Việt Nam nhưng khả thi, nhiều tiềm năng và đặc biệt là không cần nhân sự giỏi như những mảng gia công phần mềm khác.



Trong suốt thời gian hoạt động, cty luôn phát triển bền vững, số nhân sự đã tăng từ con số 50 vào năm 2004 lên gần 1.300 vào cuối năm 2011. Nhưng từ tháng 5/2012 đến nay, nhân sự của Công ty đã giảm khoảng hơn 200 nhân viên, chỉ còn lại hơn 1.000 nhân viên và doanh thu cũng bị sụt giảm theo. Nguyên nhân chủ yếu là Công ty đã phải "bất ngờ" đóng thêm 10% thuế VAT cho dịch vụ số hóa theo thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính dẫn đến việc khách hàng không đồng tình và một số khách hàng đã giảm dần số lượng - "đây là một điều cực kỳ bất lợi cho các doanh nghiệp đang và sẽ triển khai dịch vụ BPO tại Việt Nam, nó làm mất đi tính cạnh tranh với các quốc gia lân cận vốn chỉ áp dụng thuế suất = 0 hoặc được miễn thuế".



*Ông Frank Schellenberg - CEO của Công ty GHP Far East*

Ông Frank Schellenberg - CEO của Công ty nói - "Cái chính là chúng tôi muốn biết Chính phủ Việt Nam có muốn phát triển ngành này tại Việt Nam không, và có muốn Việt Nam sẽ vượt qua các nước trong khu vực ở ngành BPO, một ngành vốn không cần đầu tư nhiều, không cần chuyên viên có trình độ cao và rất phù hợp với thị trường lao động của Việt Nam hay không. Nếu trong thời gian tới mà chính sách thuế vẫn bất lợi như vậy, Công ty GHP có thể sẽ phải chuyển các hợp đồng qua quốc gia khác, thậm chí chủ đầu tư sẽ giảm đầu tư tại Việt Nam để chuyển dần đầu tư qua những nước mà GHP thấy tốt hơn". Việc này cũng đã được Ông trình bày và kiến nghị trực tiếp với Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà và đoàn công tác của thành phố tại buổi gặp gỡ DN trong công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) vào ngày 27/6/2012, do đó Ông cũng hy vọng cty GHP sẽ vẫn có cơ hội tiếp tục phát triển tại Việt Nam và sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động VN hơn nữa, đặc biệt với lao động người khuyết tật vẫn có thể tham gia vào những công đoạn của quy trình sản xuất BPO, và nhờ HCA giúp liên hệ với các tổ chức tại TP.HCM có người khuyết tật để Công ty GHP có thể tiếp xúc, tuyển dụng trong tương lai gần.



*Tham khảo:*

<http://qtsc.com.vn/web/guest/tin-tuc-qtsc/-/ext/articleview/article/88238/18;jsessionid=34984CE6981CE8DBE6F990F1A2B770CC>

[http://www.hca.org.vn/tin\\_tuc/thoi\\_su/nam2012/thang7/ykienketluancuapctubnd%20vethaogokhokhanchodncntt](http://www.hca.org.vn/tin_tuc/thoi_su/nam2012/thang7/ykienketluancuapctubnd%20vethaogokhokhanchodncntt)

*Tham khảo thêm thông tin về Công ty GHP Far East: <http://www.ghp-fareast.com.vn>*

*(Nguồn: HCA)*

---

**Copyright (C) 2006 HCA**